



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภาคความเหมาะสมเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในภาคการสัมภาษณ์ การเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคความเหมาะสมเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผลการตรวจคะแนนการเลือกสรร ภาคความเหมาะสมเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดในข้อ ๑๐.๑ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร (ประเมินสมรรถนะ) ของแต่ละตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย ๑ เข้ารับการสัมภาษณ์ **ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ** ผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบภาคการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย ๒)

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสอบตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างหรือเรียกเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(สรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

รายละเอียดแนบท้าย ๑

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความสามารถเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายนันทกร ทีระวงศ์	
๐๐๒	นายสุรเดช ปันธา	
๐๐๓	ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ พลเมฆ	
๐๐๔	นายเสกสรร ชัดโก้น	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายประสิทธิ์ ผัดเวียง	
๐๐๒	นายพิชัยยุทธ สุทธเสน	
๐๐๓	นายเจษฎา หน่อแก้ว	
๐๐๔	นายธวัชชัย เตจ๊ะสา	

รายละเอียดแนบท้าย ๒

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคการสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

๓. ห้ามเมาสุรา

๔. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่คณะกรรมการได้เรียกลำดับที่ถึงเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้สอบสัมภาษณ์หรือการให้คะแนนก็ได้
